

## Bùi Thị Minh Hằng và chiếc nón lá HS-TS-VN

Nguyễn thị Xuân Lộc

Hôm nay ngày 11 tháng Hai, năm 2017, kết thúc ba năm tù, mà nhà cầm quyền csvn đã áp đặt cho chị Bùi thị Minh Hằng, qua các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bất công của cái gọi là toà án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với tội danh cáo buộc: "gây rối trật tự công cộng" theo điều 245 Bộ Luật hình sự.

Đón Bùi thị Minh Hằng mãn hạn tù oan trở về với gia đình và hàng ngũ đấu tranh, chúng ta cùng nhìn lại vài mốc điểm thời gian đã gắn kết Bùi thị Minh Hằng với lịch sử Việt Nam. Đối với những ai nặng lòng với đất nước, thường xuyên theo dõi tin tức đấu tranh từ quê nhà, qua các mạng xã hội, hay từ các trang báo điện tử Lễ Dân, đều nhiều ít biết đến gương mặt khả ái của chị Bùi thị Minh Hằng, người phụ nữ luôn luôn sát vai cùng phong trào dân chủ Việt Nam đòi công bằng, công lý, nhân quyền và chống quân Trung Cộng xâm lược.



Chúng ta khó có thể quên ngày 16 tháng 10 năm 2011, ngày các bạn trẻ nhóm No U và Bùi thị Minh Hằng xuống đường biểu tình chống đường lối bò của Trung Cộng.

Hôm ấy, cùng các bạn trẻ, Bùi thị Minh Hằng với tà áo dài truyền thống, đội chiếc nón lá có viết hàng chữ "HS-TS-VN" và "Đả đảo quân Trung quốc xâm lược", cũng như quàng trên vai chiếc khăn màu vàng mang hai hàng chữ: "Giặc đến nhà đàn bà phải đánh" và "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" xuống đường biểu tình ở thành phố Hà Nội, đã là những

điểm sáng trong hàng trăm điểm sáng của giai đoạn lịch sử tối tăm của dân tộc.



*công an giật chiếc nón lá có hàng chữ HS - TS - VN của Bùi thị Minh Hằng*

Và hành động công an giật chiếc nón rồi đập nát, cùng hình ảnh Bùi thị Minh Hằng ôm chiếc nón gãy nát với nét mặt thương đau đã một lần nữa minh chứng cho hành vi bán nước và bản chất dã man của cộng đảng Việt



Nam.Lịch sử cũng ghi lại ngày 27 tháng 11 năm 2011. Hôm ấy, Bùi thị Minh Hằng đã cùng một số bạn hữu cầm biểu ngữ viết tay đứng trước cửa nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, phản đối công an Hà Nội đã bắt giữ những người xuống đường đấu tranh chống Trung Cộng tại Hồ Gươm. Cũng với tà áo dài, với khuôn mặt bình tĩnh tự tại, Bùi thị Minh Hằng đã giơ cao biểu ngữ chống đàn áp bắt bớ bất công. Qua việc làm quả cảm này, chị đã phải đối mặt với sáu tháng tù giam không xét

xử.



Chỉ vì yêu nước, Bùi thị Minh Hằng đã bị nhà cầm quyền csvn ghi vào danh sách "thù địch của chế độ", và csvn bằng mọi cách phải bắt và giam tù người phụ nữ yêu nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại những dữ kiện gượng gạo mà nhà cầm quyền csvn đã cố dàn dựng để tạo ra phiên tòa vô lý nhằm hãm hại người yêu nước ba năm trước.

Vào ngày 11 tháng 2, 2014 chị Bùi thị Minh Hằng cùng

những người yêu nước và các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo gồm 21 người đến thăm gia đình cựu TNLT Nguyễn Bắc Truyển và bà Bùi Thị Kim Phượng (tín đồ PGHH), cư ngụ ở ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa bị công an Đồng Tháp hành hung.

Trên đường đi, nhóm 21 người này đã bị một lực lượng công an hàng trăm người cải trang thành côn đồ, mai phục trong rừng cây bên đường, bất ngờ xuất hiện chặn xe máy của họ, hạch sách giấy tờ, khiêu khích thóa mạ. Trước việc đòi cho ra lẽ của đoàn người, công an đã phản ứng bằng cách dùng gậy gộc đánh đập dã man. Nhiều người đã bị trọng thương và bất tỉnh. Sau đó, công an mặc sắc phục dẫn giải 21 người về giam giữ, đồng thời tước đoạt mọi tài sản họ mang theo (máy vi tính, máy chụp hình, điện thoại, băng-rôn...). Tất cả bị ép tội "chống người thi hành công vụ", họ bị giam trong nơi tối tăm bẩn thỉu, sau đó 18 người được thả ra, nhưng ba người bị giam giữ và bị khởi tố là chị Bùi thị Minh Hằng, Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh.

Tại phiên tòa sơ thẩm bất công ở Đồng Tháp ngày 26 tháng Tám năm 2014, chị Bùi thị Minh Hằng bị kết án ba năm tù giam, Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Ông Nguyễn Văn

Minh bị kết án theo thứ tự hai năm rưỡi và hai năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 12 năm 2014 đã y án ba người yêu nước.



Bùi thị Minh Hằng trong phiên tòa phúc thẩm tại Đồng Tháp

Nhưng tù đầy không ngăn cản được lòng yêu nước, ngược lại ngục tối càng khiến lòng yêu nước sâu đậm hơn. Tù đầy, còn là hoàn cảnh rèn luyện nhân cách của những người đấu tranh cho quyền làm người, và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Con đường này vốn rất nhiều gai góc và an nguy đến sinh mạng, nhưng cũng là con đường vinh quang duy nhất của những

người yêu nước.

Năm 2015, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã trao tặng chị Bùi thị Minh Hằng Giải Nhân Quyền Việt Nam 2015, để xiển dương lòng yêu nước, và tinh thần đấu tranh bất khuất của chị.

Chúc Mừng Bùi thị Minh Hằng đã mãn hạn tù oan chỉ vì yêu nước.